

Long Biên, ngày 23 tháng 9 năm 2022

THƯ NGỎ

Vận động ủng hộ quỹ “Vi người nghèo” quận Long Biên năm 2022

Kính gửi: **Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân quận Long Biên**

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân cả nước.

Trong những năm qua cùng với các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong quận hưởng ứng CVD ủng hộ quỹ “Vi người nghèo” để giúp đỡ xây, sửa nhà Đại đoàn kết, mua BHXH tự nguyện, hỗ trợ vay vốn, phương tiện lao động sản xuất; thăm hỏi, tặng quà,... giúp người nghèo giải quyết những khó khăn trong cuộc sống từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; Hưởng ứng phong trào “Vi người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Nhân dịp tháng cao điểm “Vi người nghèo” năm 2022, Ủy ban Nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài quận có lòng hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp quỹ “Vi người nghèo” quận Long Biên năm 2022.

Thông tin ủng hộ xin liên hệ: Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ quận Long Biên – Quỹ “Vi người nghèo”

Số tài khoản: 3751.0.1088965, Tại Kho bạc nhà nước Long Biên

Hoặc tài khoản ngân hàng: 1026266868 Tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Chương Dương

Tiếp nhận tiền mặt tại phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, địa chỉ: số 1 phố Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TPHN.

Điện thoại: 024.36501175

Trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hà

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Thành